



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวกรรณานุช สุทธิแสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์
๒	นางสาวนงนุช มูอำมหัดต่อเฮด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๑๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๑๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายแพทย์ จิรศักดิ์สุนทรธา)

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดบริหารการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกรรณานุช สุทธิแสน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๑๘๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๙ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๕ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๙ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๙๕๑๒๑
๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๑
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	

### เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกรรณานุช สุทธิแสน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว.๑๘๐)

#### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จากสถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วยผู้สูงอายุมากขึ้น พบว่ามีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมจำนวนมากขึ้น โรคนี้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดไม่สุขสบายทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตประจำวัน ถ้าผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในเวลาที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พยาบาลจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจโรค สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย แนวทางการรักษา การผ่าตัดและการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา การพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสม ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองหลังการผ่าตัดที่ถูกต้อง จึงสังเกตเห็นความสำคัญและสนใจศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ผู้ป่วยและญาติตลอดจนบุคลากรทางการพยาบาล

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๗๕ ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรสคู่ มาด้วยปวดเข่าซ้าย เดินลำบาก ๒ ปีก่อนมาโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ ได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น แพทย์จึงแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รับประทานยาในโรงพยาบาล ที่หอผู้ป่วยพิเศษชั้น ๔ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และวางแผนการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างซ้ายวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ แรกเริ่มผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ มีขาโก่งข้างซ้ายเดินโดยใช้ไม้เท้า ประวัติโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ๑๐ ปี รักษาโดยการรับประทานยาต่อเนื่องสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ปฏิเสธการแพ้ยาและอาหาร สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิ ๓๖.๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๒๒/๖๘ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนปลายนิ้ว ๙๘ เปอร์เซ็นต์ ผลการตรวจโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกปกติ ผลตรวจคลื่นหัวใจปกติ ได้แนะนำสถานที่และการปฏิบัติตัวขณะอยู่ในโรงพยาบาล จากการประเมินผู้ป่วยหลังจากได้รับการเยี่ยมประเมินจากพยาบาลห้องผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาลก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถตอบคำถามการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดได้ดี แต่กลัวอาการแทรกซ้อนและความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอาการแทรกซ้อนและความเจ็บปวด ทบทวนการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดอีกครั้งผู้ป่วยและญาติเข้าใจดี สนิหน้าสดขึ้นขึ้น วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมข้างซ้าย ภายใต้การระงับความรู้สึกโดยฉีดยาเข้าช่องเหนือเยื่อหุ้มกระดูก ใช้เวลาในการผ่าตัด ๓ ชั่วโมง ๒๐ นาที หลังผ่าตัดแรกรับที่หอผู้ป่วยพิเศษ สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๙/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนปลายนิ้ว ๙๘ เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหลัง

ผ่าตัด มีคลื่นไส้อาเจียน หนาวสั่น ให้การพยาบาลจัดท่านอนศีรษะสูง ๓๐ องศา ดูแลให้บ้วนปากและป้องกันการสำลักลงสู่ปอด ดูแลให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน plasil ๑๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา ดูแลให้ความอบอุ่นร่างกาย ผู้ป่วยไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ไม่หนาวสั่น ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากการปวดแผล สังเกตและประเมินความปวดโดยใช้มาตราวัดความปวดด้วยตัวเลข ระดับความปวด ๔ คะแนน( คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ) ดูแลจัดยาซ้ายเหยียดเข้าตรง สิ้นเท้าลอย ยกขาซ้ายสูงบนหมอน ประคบเย็นโดยใช้แผ่นเจลประคบทุก ๓ ชั่วโมง จัดสิ่งแวดล้อมในห้องไม่ให้มีเสียงรบกวน ดูแลให้ได้รับยาบรรเทาปวดตามแผนการรักษา Dynastat ๔๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๑๒ ชั่วโมง หลังให้การพยาบาลผู้ป่วยมีระดับความปวดลดลงเหลือ ๑ คะแนน นอนพักได้ ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะศูนย์ควบคุมการหายใจถูกกดจากการได้รับยาระงับปวดทางช่องเหนือเยื่อหุ้มสมอง ๐.๑% marcain ผสม morphine ๐.๐๒ มิลลิกรัม/มิลลิลิตร อัตราหยุด ๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ตรวจสอบตำแหน่งของสาย catheter อยู่ตำแหน่งที่ ๑๐ เซนติเมตร ตรวจสอบชนิด ปริมาณและอัตราของยาตามแผนการรักษา ประเมินระดับความง่วงซึมแรกรับจากห้องผ่าตัดและทุก ๑ ชั่วโมง โดยใช้ sedation score ประเมินผู้ป่วยตื่นรู้ตัวดี อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๗๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๘/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนปลายนิ้ว ๙๘ เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อแผลผ่าตัด ดูแลให้การพยาบาลตามหลักเทคนิคปราศจากเชื้อ สังเกตบริเวณแผลผ่าตัดที่เข้าซ้ายเกี่ยวกับอาการปวด บวม แดง ร้อน มีสารคัดหลั่งออกจากแผล ดูแลให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาแนะนำผู้ป่วยให้ระวังแผลเปียกน้ำ ไม่ให้แกะเกาแผล ดูแลทอระบายสารคัดหลั่งให้เป็นระบบปิดและสูญญากาศ จากการประเมินผู้ป่วยไม่มีไข้ แผลไม่มีอาการบวม แดง ร้อน หลังแพทย์ถอดทอระบายสารคัดหลั่ง แผลแห้งดี ผู้ป่วยวิตกกังวลเรื่องการฝึกเดินกลัวว่าตัวเองจะนั่งห้อยขาข้างเดียวและเดินไม่ได้เนื่องจากรู้สึกตึงที่แผล กลัวแผลแยก ได้ให้กำลังใจช่วยเหลือขณะฝึกเดินโดยใช้เครื่องพยุงเดิน สอนการฝึกเกร็งกล้ามเนื้อขาและข้อเข่า ประเมินผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้เครื่องพยุงเดินได้ เกร็งกล้ามเนื้อและข้อเข่าได้ งอเข่าได้ ๙๐ องศา แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเมื่อกลับบ้านเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ผู้ป่วยรายนี้นอนรักษารวมระยะเวลา ๘ วัน และนัดมาตรวจติดตามหลังผ่าตัดวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ การจัดทำแผนการสอนดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับหอผู้ป่วยพิเศษ วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวตามคำแนะนำก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
๓. บุคลากรในหน่วยงานมีแผนการสอนในการให้คำแนะนำและให้ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ครบถ้วนไปในทิศทางเดียวกัน
๔. อัตราความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลต่อการใช้สื่อแผนการสอนให้ความรู้มากกว่าร้อยละ ๙๐

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. บุคลากรในหน่วยงานได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะแนวทางการพยาบาลมีสื่อแผ่นพับในการให้ความรู้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ครบถ้วนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวตามคำแนะนำก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ รวมทั้งให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจในการให้การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม